



รัชกาลที่ ๙ ในหลวง ในดวงใจ สำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา สามัคคีเพื่อในหลวง

ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน
Wisdom of the East for the Future of the Nation

ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๐

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต



ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียน จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปราศรัมาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด นายนรเศรษฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐสำหรับการทำงานในบริบทประชาคมอาเซียน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพเศรษฐกิจการค้าในเขตประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ และให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย จากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว



หน่วยการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๙๑ แฟกซ์ ๐ ๓๘๓๙ ๔๘๗๑



www.facebook.com/ascbuu

จัดทำโดย ภาพ : ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง

ข่าว : เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

ตรวจข่าวโดย : นายอุทิศน์ พิทักษ์สายชล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ

